



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 28 มีนาคม – 3 เมษายน 2555

### ข่าวหอมมะลิมีล้นแล้ว'ปีนส์'เรื้อชื่อ 3.8 แสหนตัน

แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าวเปิดเผยว่า ขณะนี้วงการส่งออกข้าวไทย กำลังเฝ้าติดตามการนำเข้าข้าว โดยภาคเอกชนของประเทศฟิลิปปินส์ หลังจากที่องค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Nation Food Authority: NFA) ได้จัดสรรปริมาณการนำเข้าให้กับภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ แต่ละแห่งเรียบร้อยแล้ว โดยรัฐบาลฟิลิปปินส์จะให้เอกชนนำเข้าข้าว รวมทั้งสิ้น 380,000 ตัน ข้าวจำนวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้าว 500,000 ตัน ที่ฟิลิปปินส์ต้องนำเข้าในปีนี้

"จริงอยู่ที่การนำเข้าข้าวของประเทศไทยส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศเวียดนาม แต่ก็ถือว่าเป็นอีกความหวังของตลาดส่งออกข้าวของไทย หลังจากที่เจียบเหงามาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาข้าวไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งชันมาก มีความเป็นไปได้ที่ผู้ส่งออกไทยบางราย ที่มีข้าวตันทุนต่ำอยู่ในมือ อาจเสนอขายข้าวราคาถูกให้กับเอกชนของฟิลิปปินส์ และเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาข้าวของประเทศเวียดนาม เพราะเวลานี้ถึงแม้ว่าราคาข้าวโดยรวมของประเทศไทย จะสูงกว่าประเทศคู่แข่ง แต่ผู้ส่งออกข้าวบางรายมีสต็อกตันทุนต่ำอยู่ในมือ การนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์อาจมีความพลิกล็อกเกิดขึ้น คือเป็นการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นได้"

ขณะที่นายแอนเจลิโต บานาโย ผู้อำนวยการเอ็นเอฟเอ กล่าวว่า กำลังพิจารณาที่จะสั่งซื้อข้าวปริมาณ 120,000 ตัน จากประเทศเวียดนามหรือไทยแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนเมษายนศกนี้ ทั้งนี้ปี 2554 กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ลงนามบันทึกช่วยจำ (เอ็มไอยู) กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ มีสาระสำคัญคือ รัฐบาลฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวจากประเทศไทย 3 ปี (2554-2556) ปีละ 1 ล้านตัน ซึ่งการทำเอ็มไอยูเป็นผลดีกับประเทศไทย คือทำให้ไทยมีโอกาสขายข้าวฟิลิปปินส์มากขึ้น หากฟิลิปปินส์มีความต้องการนำเข้า ประกอบกับรัฐสภาไทยได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ว่าด้วยการทำหนังสือหรือสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเหมือนก่อนหน้านี้ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐเกิดความคล่องตัวในการเจรจาหรือเซ็นสัญญาขายสินค้ามากขึ้น

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด กล่าวว่า ออร์เดอร์ที่ผู้ส่งออกข้าวไทยจะได้จากประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ มีความหวังได้ในส่วนของข้าวหอมมะลิและข้าวขาว 100% ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูง ส่วนข้าวคุณภาพต่ำโอกาสแข่งขันกับประเทศคู่แข่งมีความเป็นไปได้ยาก เพราะราคาข้าวไทยยังสูงกว่ามาก แต่ผู้ส่งออกยังคงเฝ้าติดตามการนำเข้าข้าวของเอกชนฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดว่าจะนำเข้าจากประเทศใดบ้าง

ด้านนายวัลลภ พิชญ์พงศ์ศา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด กล่าวว่า แม้จะทราบดีว่าปกติแล้วฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนาม แต่เท่าที่ทราบเวลานี้ ประเทศเวียดนามได้รับคำสั่งซื้อข้าวจากประเทศจีนไว้มากกว่า 500,000 ตัน เวียดนามอาจจะมีปัญหาส่งมอบข้าวให้ไม่ทัน เพราะฉะนั้นผู้นำเข้าฟิลิปปินส์อาจหันมาสั่งซื้อจากประเทศไทยได้ แต่ทั้งนี้ต้องติดตามต่อไป เพราะราคาข้าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ขณะที่นายเสริมศักดิ์ ควรทรงธรรม ผู้จัดการบริษัท ข้าวไชยพร จำกัด กล่าวว่า คำสั่งซื้อข้าวจากเอกชนของฟิลิปปินส์มีความหวังได้ แต่คงไม่มากหลัก โดยอยู่ในหลักหมื่นตัน เพราะเท่าที่ทราบเอกชนของฟิลิปปินส์ที่ได้รับจัดสรรโควตา ต้องเสียค่าโควตาสูงสุดถึงตันละ 160 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะฉะนั้นราคาข้าวไทยที่แพงอยู่แล้ว เมื่อผู้นำเข้าต้องบวกค่าโควตา ยิ่งทำให้ข้าวไทยในฟิลิปปินส์มีราคาแพงมากขึ้น

อย่างไรก็ดีนายเสริมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความต้องการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เวลานี้ จะมีความต้องการนำเข้าข้าวหนึ่งจากประเทศไนจีเรีย เพราะว่ารัฐบาลไนจีเรีย จะขึ้นภาษีนำเข้าข้าวหนึ่ง 20-25% มีผลกรกฎาคมศกนี้ ผู้นำเข้าจึงต้องเร่งนำเข้าก่อนที่ภาษีใหม่จะมีผลบังคับใช้ ผู้ส่งออกส่วนใหญ่จึงมีออเดอร์ข้าวหนึ่งอยู่ในมือ

สำหรับความต้องการนำเข้าข้าวขาวจากต่างประเทศ วันที่ 1 เมษายน 2555 ประเทศอิรักได้ประกาศเปิดประมูลซื้ออย่างเป็นทางการ 30,000 ตัน แต่ในความเป็นจริงจะเปิดประมาณ 90,000 ตัน ซึ่งการประมูลครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ของปีนี้ โดย 3 ครั้งที่ผ่านมาผู้ส่งออกไทยชนะประมูล 2 ครั้ง คิดเป็นปริมาณข้าวประมาณ 90,000 ตัน ในครั้งนี้มั่นใจว่าจะชนะอีก หากผู้ส่งออกไทยไม่ชนะโดยตรง เทรดเดอร์ที่ยื่นประมูลมักจะแจ้งว่า ข้าวที่ส่งมอบให้เป็นข้าวจากประเทศไทย รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา หรือเวียดนาม แต่ทางอิรักจะนิยมบริโภคข้าวไทยมากกว่าข้าวจากประเทศอื่น ๆ

นายมนัส ห้วยหงษ์ทอง นายกสมาคมโรงสีข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า แม้จะมีสัญญาจากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอิรัก ที่จะมีการนำเข้าข้าวเร็ว ๆ นี้ แต่ขณะนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวของผู้ส่งออก ที่ออกไปรับซื้อข้าวจากโรงสีแต่อย่างใด ประกอบกับโรงสีข้าวขาวเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเกือบทั้งหมด หรือหากจะซื้อข้าวเปลือกเพื่อสีเป็นข้าวขาวขายให้กับผู้ส่งออก ซื้อได้เพียงตันละ 11,000 บาท เท่านั้น เพราะราคาข้าวสารที่ผู้ส่งออกซื้อกระสอบ(100 กิโลกรัม) ละ 1,570 บาท ขณะที่รัฐบาลรับจำนำที่ตันละ 14,800 บาท จึงไม่มีชานานำข้าวเปลือกมาขายให้กับโรงสี

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย รายงานปริมาณการส่งออกข้าววันที่ 1 มกราคม-20 มีนาคม 2554 ส่งออกได้ทั้งสิ้น 2,631,993 ตัน วันที่ 1 มกราคม-20 มีนาคม 2555 ส่งออกได้ 1,326,523 ตัน หรือเท่ากับการส่งออกช่วงเดียวกันปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมลดลงร้อยละ 49.6

*ที่มาฐานเศรษฐกิจ*

## **พณ.พบทุจริตจำนำข้าวปี 54/55 สั่งตรวจสอบเชิงลึก พร้อมส่งให้ DSI สอบต่อ**

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับจำนำข้าว ได้รายงานผลการติดตามตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 54/55 ที่สิ้นสุดโครงการไปแล้วเมื่อสิ้นเดือนก.พ.55 ของสายตรวจเฉพาะกิจ 15 สาย ใน 27 จังหวัด ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก โดยพบการสวมสิทธิเกษตรกรใน 3 จังหวัด คือ นครนายก, กาญจนบุรี และบุรีรัมย์

ทั้งนี้ การสวมสิทธิเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีและนครนายก หลังจากการตรวจสอบเชิงลึกจนได้เกษตรกรที่ร่วมกระบวนกรทำความผิด และเกษตรกรหลายรายที่หลงผิดได้รับสารภาพ ซึ่งกรมการค้าภายในได้ส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายแล้ว

ส่วนกรณีทุจริตที่บุรีรัมย์ และจังหวัดอื่นๆ พบการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหลายกรณี เช่น ระยะเวลาเก็บเกี่ยวไม่สอดคล้องกับการขอใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการ, ไม่มีการออกไปรับฝากสินค้าหรือไปประทวนให้เกษตรกร, ปริมาณข้าวตามเอกสารกับการตรวจนับไม่สอดคล้องกัน ซึ่งสายตรวจเฉพาะกิจอยู่ระหว่างตรวจสอบในเชิงลึก เพื่อนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

รมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการทุจริตลักลอบนำข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ได้ออกประกาศควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก, ข้าวสาร, แจ้งปริมาณ, สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคัมสินค้าข้าวเปลือกข้าวสารปี 55 เพื่อไม่ให้เกิดช่องทางการทุจริต

พร้อมกันนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการตรวจสอบโรงสีที่ค้างส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 54/55 และให้ตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปี 55 โดยให้จัดสายตรวจเฉพาะกิจ 7 สายออกตรวจสอบให้การรับจำนำเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องและโปร่งใส

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

## อ.ต.ก.ไฟเขียว 15 เซอร์เวเยอร์

ตามที่องค์การคลังสินค้า(อ.ค.ส.) ได้เปิดประกวดราคาหาผู้เสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว(เซอร์เวเยอร์) ที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวนาปรัง พ.ศ.2555 และคัดเลือกได้ 3 บริษัท ซึ่งเสนอราคาค่าตรวจสอบคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพข้าวในอัตราต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด และเป็นอัตราเดียวกันทั้ง 3 ราย โดยจะเปิดรับรอบใหม่เพื่อให้ได้จำนวนเซอร์เวเยอร์ตามเป้าหมายต่อไป ขณะที่ทางด่านองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) อีกหนึ่งหน่วยงานที่บริหารแผนงานนี้ ก็เปิดรับสมัครหาเซอร์เวเยอร์เช่นกัน

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก กรรมการ อ.ต.ก.รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) กล่าวว่า หลังจากทีอ.ต.ก.ได้เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว มีผู้มาสมัคร 16 ราย และมีผู้เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง 2 ราย ได้แก่ บริษัท ยูนิตี้พ้อยท์ จำกัด และบริษัท อินสเปคเตอร์เรท (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาค่าตรวจสอบคุณภาพ ชนิด และน้ำหนักข้าวสาร อัตราตันละ 15.80 บาท ต่ำจากราคากลาง 0.20 บาท ส่วนราคาค่าดูแลคุณภาพข้าวสารจาก 6 บาท เหลือ 5.85 บาทต่อเดือน

ดังนั้น เมื่อมีผู้เสนอราคาต่ำสุด ทาง อ.ต.ก.จึงได้เจรจากับอีก 14 รายที่เหลือ เพื่อต่อรองให้เป็นราคาเดียวกัน ผลการเจรจา 13 รายยอมลดราคาลงมาเท่าผู้เสนอต่ำสุด ทำให้มี 15 ราย ที่พร้อมเข้าร่วมตรวจสอบข้าวคุณภาพนาปรัง 2555 อย่างเป็นทางการ ส่วนบริษัทอีก 1 บริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมตรวจสอบคุณภาพข้าวนาปรัง 2555 ของอ.ต.ก. ได้แก่ บริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด์ เคมิคัล จำกัด ซึ่งในวันประชุมไม่ได้เข้าร่วม ทางคณะกรรมการผู้ตรวจสอบคัดเลือกบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบคุณภาพ ชนิดและน้ำหนักข้าว หรือเซอร์เวเยอร์ได้ประสานงานทางโทรศัพท์ ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ตอบยืนยันราคาเดิมที่เสนอมายังขั้นต่ำที่ราคากลาง

นายกมลวิศว์ กล่าวเพิ่มอีกว่า จากโครงการข้าวนาปรัง 2555 นั้น มีเซอร์เวเยอร์เพิ่มขึ้นจากโครงการจำนำข้าวนาปี 2554/55 จาก 13 ราย เป็น 15 ราย และช่วยให้รัฐประหยัดเงินได้ 35 สตางค์ต่อตัน ไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวนเหมือนโครงการนาปี 2554/55 นับว่าเป็นความสำเร็จ และอยากจะรับรองกับเซอร์เวเยอร์ ที่ได้เข้าร่วมทั้ง 2 โครงการนี้ จะไม่ติดค้างเหมือนโครงการเดิมที่ผ่านมา

ขณะที่ พ.ต.ต.ศราวุฒิ สกกุลมีฤทธิ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) กล่าวสั้น ๆ ว่าบริษัทเซอร์เวเยอร์ที่เข้าร่วมโครงการนาปรังปี 2555 มีทั้งหมด 16 ราย ส่วนใหญ่เป็นบริษัทรายเดิม ที่เคยยื่นมาก่อนหน้านั้นทั้งสิ้น ราคาที่เสนอมารอบสอง มีการเปิดใหม่ทุกรายยื่นพื้นที่ราคากลาง ได้แก่ ค่าตรวจสอบคุณภาพ ชนิด และน้ำหนักข้าวสารในอัตราตันละ 16 บาท ส่วนค่าดูแลรักษาคุณภาพข้าวสาร ราคาเดือนละ 6 บาท

ด้านนางทิพาพร ชัยญาคุณภาพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด์ เคมิคัล จำกัด เปิดเผยว่า เหตุที่ไม่ยอมปรับลดราคาและรับงานกับทางอ.ต.ก. เช่นเซอร์เวเยอร์รายอื่น เพราะบริษัทมีเจ้าหน้าที่บุคลากรไม่เพียงพอ หากรับงานแล้วเกิดความผิดพลาด เกรงจะมีผลทำให้บริษัทติดแบล็กลิสต์ ทำให้ไม่สามารถรับงานราชการอีกได้ ประกอบกับได้รับงานตรวจสอบคุณภาพข้าวนาปรังปี 2555 ขององค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) ไว้แล้วจากการเปิดประกวดราคาแรก โดยติด 1 ใน 3 บริษัทที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ร่วมกับอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ยูนิตี้พ้อยท์ จำกัด และห้างหุ้นส่วนเอเชีย เพส คอนโทรล แอนด์อินสเปคชั่น จำกัด

"บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 ทำธุรกิจหลายอย่าง ไม่ใช่รับงานตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิให้กับทางราชการเพียงอย่างเดียว ยังตรวจสอบข้าวให้กับผู้ส่งออกข้าวและโรงสีอีกหลายราย รวมทั้งบริษัทยังประกอบธุรกิจด้านอื่น ๆ ด้วยเกี่ยวกับสินค้าเกษตร จำพวกวัสดุอุปกรณ์ มีการบริการรถวินยา รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพข้าวหอมมะลิ และออกไปรับรองสินค้า เป็นต้น"

จากการตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัท นีโอเทค อินสเปคชั่น แอนด์ เคมิคัล จำกัด พบว่า รายละเอียดประวัติของบริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 2543 ดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เคมี สำหรับใช้ในการเกษตรและ

อุตสาหกรรม โดยสินค้าหลักทางการเกษตรได้แก่ สารรม เช่น เมทิลโปรไมด์ และ อะลูมิเนียมฟอสไฟด์ ผักลุมกอง รมยา

รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมไฟเบอร์กลาส คอมโพสิต เช่น ผ้าคาร์บอนไฟเบอร์กลาส ชนิดต่าง ๆ อาทิ เรซินโพลีเอสเตอร์ ไวนิลเอสเตอร์ อีพ็อกซี โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม นอกจากนี้ บริษัทได้มีบริการรับรม สินค้าทางการเกษตร โดยตรวจสอบคุณภาพข้าวสารหอมมะลิ และออกไปรับรองสินค้า โดยพนักงานที่ได้ไปรับรอง [ที่มา ฐานเศรษฐกิจ](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-29 มี.ค 2555 มีจำนวน 430,604 ตัน มูลค่า 197.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 29 มี.ค. 2555 มีจำนวนรวม 1.058 ล้านตัน มูลค่า 516.737 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 49% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2554

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามยังคงมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่มูลค่าสั่งซื้อข้าวจากประเทศ จีน และประเทศในแถบเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ประกอบกับในช่วงนี้ผู้ส่งออกที่เป็นสมาชิกของ สมาคมอาหารได้เริ่มเข้ามาสั่งซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกไว้ประมาณ 3 เดือน โดยคาดว่าจะมีการซื้อ ประมาณ 2 ล้านตันข้าวเปลือก จึงส่งผลให้ราคาข้าวขาว 5% ขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 435-445 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จาก 440-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ระดับ 390-405 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จาก 390-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนามชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development; MARD) ได้ขอให้สมาคมอาหารเวียดนาม เร่งสร้างแบรนด์ข้าวเวียดนามให้แพร่หลายไปทั่วโลก รวมทั้งข้าวหอมมะลิ เวียดนาม หรือ Vietnam Jasmine Rice ด้วย ซึ่งการสร้างแบรนด์จะช่วยให้เวียดนามขายข้าวหอมได้มากขึ้น โดย ปัจจุบันนี้เวียดนามส่งออกข้าวหอมคุณภาพสูงเพียงปีละ 500,000 ตันเท่านั้น การสร้างแบรนด์และการส่งเสริมการ ขาย เชื่อว่า จะทำให้ส่งออกได้ปีละ 1 ล้านตันขึ้นไป เทียบกับข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออก 2 ล้านตันต่อปี

ขณะนี้ เวียดนามกำลังรณรงค์ให้ชาวนาลงเนื้อที่ปลูกข้าวคุณภาพต่ำพันธุ์ IR50404 และหันไปปลูกข้าวหอม คุณภาพดีให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ซึ่งสมาคมอาหารเวียดนาม ระบุว่า ตลาดโลกปัจจุบันต้องการข้าวคุณภาพดีมากขึ้น และราคาขายก็แตกต่างกันไปจากข้าวคุณภาพต่ำอย่างมากอีกด้วย

[ที่มา Riceonline.com](#)

## กัมพูชา

บริษัท The Cambodia - Viet Nam Foods Company (Cavifoods) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกัมพูชา และเวียดนาม ได้เริ่มเปิดดำเนินการโรงสีข้าวในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยมีกำลังผลิตข้าวสารได้ ถึงปีละ 100,000 ตัน ทั้งนี้ การเปิดสายการผลิตแรกโรงสีสามารถสีข้าวสารได้ 8-10 ตันต่อชั่วโมง ผลิตข้าวสารได้ปี ละ 20,000 ตัน และมีคลังเก็บสต็อกได้อีก 20,000 ตัน และคาดว่าในเดือน พ.ค. นี้ สายการผลิตที่สองก็น่าจะเริ่ม ดำเนินการได้

ทั้งนี้ บริษัท Cavifoods เกิดขึ้นจากการร่วมทุนของบริษัท Viet Nam Southern Food 2 Corp (Vinafood2), Viet Nam's Cambodia Investment and Development Company (IDCC) และ บริษัท Green Trade ในสัดส่วน 37, 33 และ 30% ตามลำดับ โดยตั้งเป้าส่งออกข้าวให้ได้ถึง 250,000 ตัน ภายในปี 2015 โดยในปี 2015 กัมพูชาตั้ง เป้าผลผลิตข้าว 4 ล้านตัน และส่งออกข้าว 1 ล้านตัน

ผู้อำนวยการของบริษัท Green Trade และนายกสมาคมสหพันธ์ข้าว (Federation of Milled Rice Exporters Association) กล่าวว่า บริษัทกำลังเจรจาขายข้าวให้กับอินโดนีเซียจำนวน 20,000 ตัน โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อตกลง ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ทูตของอินโดนีเซียแต่ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ คาดว่ากลุ่มพวจะขายข้าวในอินโดนีเซียจำนวน 10,000-20,000 ตัน ในราคา 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน  
[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## สิงคโปร์

สิงคโปร์กำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดตั้งตลาดซื้อขายข้าวล่วงหน้านานาชาติขึ้น (International futures trading in rice) เพื่อที่จะสร้างเสถียรภาพของราคาซึ่งมีความอ่อนไหวจากปัจจัยทางการเมืองในภูมิภาค ซึ่งหากประสบความสำเร็จก็จะนับเป็นแห่งแรกในเอเชีย โดยในขณะนี้ในทวีปเอเชียตลาดล่วงหน้าสำหรับสินค้าข้าวมีอยู่ทั้งในประเทศไทย จีน และญี่ปุ่นแต่ไม่สามารถสะท้อนภาวะตลาดในระดับภูมิภาคได้ เพราะไม่มีความเชื่อมโยงด้านราคาของแต่ละตลาด และปริมาณการซื้อขายมีไม่มากนัก

ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นในการประชุมหรือเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มหาวิทยาลัยนียงของสิงคโปร์ (Nanyang Technological University) โดยสิงคโปร์กำลังพิจารณาทางเลือกระหว่างการเปิดตลาดซื้อขายข้าวล่วงหน้าขึ้นมาใหม่หรือเปิดให้บริการซื้อขายผ่านช่องทางเดิมที่มีอยู่แล้ว

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) รายงานว่า การประมูลครั้งที่ 2 เพื่อให้สิทธิกลุ่มเกษตรกรนำเข้าข้าว 190,000 ตัน เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมถึง 272 ราย โดยได้ยื่นข้อเสนอเป็นจำนวนรวม 500,000 ตันนั้น ปรากฏว่า NFA ได้พิจารณาจัดสรรโควตาให้ผู้ประมูลจำนวน 95 ราย โดยสามารถนำเข้าได้สูงสุดรายละ 2,000 ตัน ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการประมูลในครั้งแรกซึ่งให้สิทธิ์บริษัทเอกชนนำเข้า (19 ราย สามารถนำเข้าได้สูงสุดรายละ 10,000 ตัน) จะทำให้มีผู้ได้สิทธิ์นำเข้าข้าวรวม 114 ราย จำนวน 380,000 ตัน

การประมูลครั้งนี้ ผู้ที่ชนะการประมูลได้ยื่นเสนอค่าธรรมเนียม (Service fee) ที่จะจ่ายให้ NFA สูงสุด 6.9 เปโซต่อก.ก. (ประมาณ 160 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com) และ [livericeindex.com](http://livericeindex.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานด้านการค้าสินค้าเกษตรและประมงของเกาหลีใต้ (Korea Agro-Fisheries Trade Corp.) ได้ตกลงซื้อข้าวสารจากสหรัฐฯ (U.S. non-glutinous rice) จำนวน 6,500 ตัน โดยซื้อจากบริษัท Samsung C&T Corp ในราคา 398.94 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ ในการประมูลเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 86,371 ตัน โดยซื้อข้าวจืกรวม 46,995 ตัน เป็นข้าวกล้องและข้าวสารเมล็ดสั้น ซื้อจากไทยจำนวน 14,444 ตัน เป็นข้าวกล้องเมล็ดยาว ส่วนที่เหลือเป็นข้าวกล้องทั้งเมล็ดสั้นและยาว โดยไม่ได้ระบุแหล่งที่มา หรือ Global Quota

นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวยังได้ประกาศประมูลซื้อข้าวสารอีก 40,050 ตัน โดยจะจัดประมูลในวันที่ 12-13 เม.ย. ที่จะถึงนี้ โดยกำหนดที่จะซื้อข้าวกล้อง (U.S. No.3) จำนวน 20,000 ตัน (ไม่กำหนดแหล่งที่มา หรือ Global Quota) และข้าวสารเมล็ดกลาง (U.S. No.1) จากสหรัฐฯ จำนวนรวม 20,050 ตัน

[ที่มา Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อุรุกวัย

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของอุรุกวัย (Uruguayan Agriculture Minister) กล่าวว่า อุรุกวัยพร้อมที่จะส่งออกข้าวไปยังอิหร่านเพื่อแลกเปลี่ยนกับน้ำมันของอิหร่าน (barter oil for rice)

ทั้งนี้ เมื่อปี 2011 ที่ผ่านมา อุรุกวัยส่งออกข้าวไปยังอิหร่านจำนวน 90,000 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

